



ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ตามหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม และสามัคคี โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

**๑. รับผิดชอบต่อ (Accountability)** คือ มีความสนใจเอาใจใส่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมายด้วยความพากเพียร พยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีการวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ความสำคัญที่จะกระทำตามสิ่งที่ตนเองได้เคยพูดหรือให้คำมั่นสัญญาไว้ ยอมรับผลกระทำของตนด้วยความเต็มใจโดยรับทั้งความผิดและความชอบจากการกระทำนั้นๆ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

**๒. ซื่อสัตย์ (Honesty)** คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ การรักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สินของราชการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนความจริง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เรียกรับสินบน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลา และไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

**๓. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม (Upholding the common good)** คือ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่โดยคิดถึง ความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานหรือกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

**๔. สามัคคี (Harmony)** คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารอดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ

ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติเป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดี โดยจะดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศุภกิจ ศิริลักษณ์)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์